



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานเทศบาล ผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางฝั่งเมือง

ตามที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ประกาศคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล กรณีผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางฝั่งเมือง ตำแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๗-๒-๐๕-๓๗๐๓-๐๐๑ งานผังเมือง ฝ่ายควบคุมอาคาร กองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๑ อัตรา โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล กรณีผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางฝั่งเมือง ตำแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ นี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือหมายเลขทางโทรศัพท์ ๐-๔๓๕๑-๑๒๒๒ ต่อ ๑๑๗ ในวันและเวลาราชการ ส่วนวันเวลาและสถานที่สอบจะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้ง

อนึ่ง หากภายหลังปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรจง ไชยจิตจรินนท์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
ผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง
ตำแหน่งนักผังเมือง ระดับปฏิบัติการ
แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่สมัคร	ชื่อ - สกุลผู้สมัคร	หมายเลข ประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑.	นายอนุชิต หลาบหนองแสง	๐๑	
๒	นายธัญศิลป์ วรามิตร	๐๒	

Handwritten signatures and initials.



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด
ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางฝั่งเมือง

ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด ปริญญาสาขาวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ทางฝั่งเมือง ตำแหน่งนักฝั่งเมือง ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๔๗-๒-๐๕-๔๗๐๓-๐๐๑
งานฝั่งเมือง ฝ่ายควบคุมอาคาร กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศฯ ลงวันที่
๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศกำหนด
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกฯ ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่สอบ กำหนดสอบวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมปัทมานนท์ (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. (รายวิชาที่ออกข้อสอบ ความรู้กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม)

- ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. (รายวิชาที่ออกข้อสอบ ได้แก่ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ทางฝั่งเมือง)

- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (สัมภาษณ์)
ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้

- ประสพการณ์ทำงาน (พิจารณาจากเล่มผลงานประกอบ ๔๐ คะแนน)
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา ๒๐ คะแนน
- ปฏิภาณ ไหวพริบ ๒๐ คะแนน
- ทักษะคติ ๒๐ คะแนน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบรรจง ไชยจิรพันธ์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด